

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ปกครองท้องถิ่น

วันที่: จันทร์ 25 เมษายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13924

หน้า: 27 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 61.75

Ad Value: 95,712.50

PRValue (x3): 287,137.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'มมส.' นำร่องใส่ผ้าไทยดึงนิสิตสืบสานวัฒนธรรม

**ค**ณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) นำร่องให้นิสิตสวมใส่ผ้าไทย ทั้งผ้าไหม และผ้าฝ้าย มาเรียนทุกวันพุธ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยนิสิตที่สวมใส่ผ้าไทย มีทั้งผ้าไหม และผ้าฝ้าย ที่มีลวดลายสวยงาม และสไตล์การนุ่งของนิสิตแต่ละคนก็มีรูปแบบที่ต่างกันไป สร้างความสวยงามและสีสันในห้องเรียน

**ผศ.ธีระพล ศิริบุษยา** รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส. บอกว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ **"1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม"** โดยจะให้นิสิตแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันพุธของสัปดาห์ ซึ่งคณะบัญชีและการจัดการ มมส. มีนิสิตอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 12,000 คน แต่มีนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในคณะเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,500 คน นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทางคณะได้ส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้ว นิสิตยังได้เห็นคุณค่าและความสำคัญทำให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ที่ได้ส่ง

## 'มมส.' นำร่องใส่ผ้าไทย ดึงนิสิตสืบสานวัฒนธรรม



ผศ.ธีระพล  
ศิริบุษยา



รศ.นภาพร  
พลนิกรกิจ



อัจฉราพร  
พิติก



วิลาวัลย์  
ภารตระกูล



จิตริน  
เปลียนบำรุง

นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ให้ผ้าไทยคงอยู่คู่คนไทยตลอดไป ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศให้นิสิตสวมใส่ผ้าไทยทุกวันพุธ ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี นิสิตได้เดินทางกลับบ้าน ไปนำผ้าไหมที่คุณย่าคุณยายทอเก็บเอาไว้มาสวมใส่ ซึ่งบ่งบอกได้ว่าผ้าแต่ละชิ้นมีที่มา เกิดความ

ต่อถึงรุ่นลูกหลานให้ได้สานต่อความเป็นไทยอีกด้วย

**รศ.นภาพร พลนิกรกิจ** อาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ บอกว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์สวมใส่ได้กับทุกชุด มีการตัดเย็บที่ประณีต ใส่แล้วไม่เขย ไม่ไร แต่รุ่นปู่ย่าเท่านั้นที่ใส่ คนรุ่นใหม่ก็สามารถนำมาสวมใส่ได้ เป็นการปลูกฝังให้

ผูกพันทั้งผู้ทอและผู้สวมใส่ ด้าน **อัจฉราพร พิติก** นิสิตคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ บอกว่า ตอนแรกยังนึกภาพไม่ออกว่าจะสวมผ้าไทยเข้ากับชุดนิสิตได้อย่างไร พอได้ลองหามาใส่ และเห็นเพื่อนๆ ในคณะใส่

มาพร้อมเพรียงกันแล้ว เป็นภาพที่น่ารักและสวยงามมาก ทำให้เห็นว่าการใส่ผ้าไทยกับชุดนิตตีสืบไม่ได้ดูเชยหรือล้าสมัยอย่างใด กลับช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้มีความคึกคักขึ้นอีกด้วย มีการสวมใส่ผ้าใหม่ ผ้าฝ้ายมาอวดลวดลายกันว่าของใครมีความสวยงาม ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของแต่ละบ้านที่มีการถักทอและแต่ละคนก็มีการสวมใส่ การผูกผ้าที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วงแรกๆ อาจจะเขินก้มบัง แต่พอมีคนใส่เยอะๆ ก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจว่ามีเพื่อนและถือเป็นความแปลกใหม่ที่มีความสวยงามในตัวของมันเอง

**วิลาวัลย์ ภารตระกูลศรี** นิตตีสืบปี 3 บอกว่า ผ้าไหมที่นำมาสวมใส่ เป็นผ้าของคุณย่าทอเอาไว้ ตั้งแต่สมัยคุณยายยังสาวๆ คิดว่าเกิน 20 ปี ซึ่งเมื่อนำผ้าขึ้นมาใส่กับชุดนิตตีสืบแล้วถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ แต่ดูเข้ากับชุดนิตตีสืบเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ซึ่งหากตนไม่นำมาใส่ก็คงเก็บอยู่ในตู้เฉยๆ รู้สึกภูมิใจที่ได้นำฝีมือคุณย่ามาอวดให้เพื่อนได้ชม ใส่แล้วทำให้นึกถึงคุณย่าที่เสียชีวิตไป ถือเป็นความผูกพันและความเอื้ออาทรที่คุณย่ามีต่อลูกหลาน

**"จิตริน เปลี้นมบำรุง"** นิตตีสืบปี 3 บอกว่า นอกจากนิตตีสืบจะสวมผ้าไทยโดยนุ่งเป็นผ้าถุงหรือซิ่นแล้ว นิตตีสืบชายก็ไม่ได้ยุ่งยากที่จะหามาสวมใส่ สามารถหาผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมืองมาสวมใส่กับกางเกงได้เลย สวมใส่สบายและรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างภาพลักษณ์อนุรักษ์ไทยในโครงการนี้

## สุคนธ์ทิพย์ กำธรเจริญ